



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง  มติชน	<p><b>กรม.ชุดใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรี และร.ม.ว.สธ. นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็น ร.ม.ช.สธ.</p> <p>นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 11 ก.ค. รัฐบาลต้องทำหนังสือขอพระราชทานวันเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า วันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้กำหนดไว้เบื้องต้นคือ 24-25 ก.ค.นี้</p> <p>-เสนอสรุป ประวัติรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.ว.สธ. เกิดวันที่ 13 ก.ย. 2509 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hoftra สหรัฐอเมริกา</p> <p>นายสาธิต ปิตุเตชะ ร.ม.ช.สธ. เกิดวันที่ 2 ก.พ. 2510 จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ ม.บูรพา ปริญญาเอก สาขาบริหาร ธุรกิจดุสิตบัณฑิต (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</p>	-
มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ ผู้จัดการ รายวัน แนวหน้า เนชั่นทีวี มติชนออนไลน์  BBC	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงนโยบายกัญชาเสรี ว่า วันที่ 12 ก.ค. นี้ พรรคจะมีการสัมมนาเรื่องกัญชา ซึ่งต้องทำเพื่อการแพทย์และการรักษาผู้ป่วย เพื่อให้ต้นทุนการใช้จ่ายของผู้ป่วยลดลง ให้ปลูกในบ้านเพื่อให้นำมาใช้เป็นยาในบ้าน โดยต้องกินในอัตราที่สมควรและควบคุมได้ ที่เหลือจึงไปขายให้รัฐ ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องทำคือปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด และต้องผลักดันให้มีกฎหมายที่ใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างเสรี เป็นพืชวิสาหกิจชุมชน ยืนยันว่าเราต้องได้เห็นปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้นอย่างแน่นอน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องกัญชาในเชิงสนับสนุน และขอให้ใช้อย่างระมัดระวัง พิสูจน์ให้เห็นว่ามีประโยชน์จริง ๆ และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จริง ๆ เชื่อว่าข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมจะช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว</p> <p>-เสนอข่าว ผลการศึกษาของ ม.มอนแทนาสเตต ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ JAMA Pediatrics ระบุว่า ผลการสำรวจข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 1.4 ล้านคน ระหว่างปี 1993-2017 ชี้ว่า วัยรุ่นอเมริกันใช้กัญชาลดลงเกือบ 10% ในรัฐที่ยอมให้การเสพกัญชาเพื่อนันทนาการเป็นเรื่องถูกกฎหมาย ซึ่งจะช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของหลายฝ่ายที่เกรงว่าการเปิดเสรีกัญชาจะทำให้วัยรุ่นหันมานิยมเสพมากขึ้น</p>	-
เดลินิวส์	<p><b>วังดัดมีสุราแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วังดัดมีสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ บ.อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสโลแกน "รักชีวิต อย่าติดสุรา" นำดาราศิลปินในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะฟรีเซ็นเตอร์งดเหล้าเข้าพรรษา จาก สธ. โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ.และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน</p>	-
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>องคมนตรี เยี่ยมรพ.วัดจันทร์ฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ พร้อมด้วย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 ตรวจเยี่ยมรพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และมอบของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>นพ.ธงชัย กล่าวว่า รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สธ.สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตามแนวคิด รพ. ที่เป็นมากกว่า รพ. เน้นการทำงานร่วมกับชุมชนเชิงรุก มีจิตอาสาดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ให้บริการอนามัยแม่และเด็ก มีหน่วยฝากครรภ์เคลื่อนที่ให้บริการที่รพ.สต.และในหมู่บ้าน ตรวจอัลตราซาวด์แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกรายในครั้งแรกและไตรมาสสุดท้าย และทำงานร่วมกับทีมแพทย์จิตอาสามูลนิธิเทพรัตินเวชชาณุกุล ให้บริการแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขารวม 16 ครั้ง มีผู้รับบริการ 889 ราย และร่วมกับมูลนิธิจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก 2 ครั้ง มีผู้รับบริการ 211 ราย</p>	
ข่าวสด	<p><b>โครงการประกันภัยรถยนต์บุคลากร สธ.</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กก.ผจก. และ ซีอีโอ บมจ. เมืองไทยประกันภัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรในสังกัดกว่า 1.4 ล้านคนทั่วประเทศ</p>	-
ข่าวสด มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ เนชั่นทีวี MThai กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>เลิกเหล้าเข้าพรรษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำผู้ติดสุราที่ตั้งใจจะงดสุราในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ ว่า ควรค่อยๆ ลดปริมาณการดื่มสุราลงก่อนที่จะงด โดยเริ่มลดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเข้าพรรษา 17 ก.ค. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนพิษสุรารุนแรง แต่หากต้องการงดหรือหยุดดื่มทันที ต้องไปพบแพทย์ก่อนวันที่จะเริ่มงด โดยแพทย์จะให้ยาปรับประทุกันเพื่อลดการเกิดอาการถอนพิษสุรารุนแรง และสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจากสุราเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด24 ชั่วโมง</p>	-
มติชน ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>สิทธิการตรวจวินิจฉัยโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ผลีน กมลวิทย์ ผอ.กองวินิจฉัย กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีการเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมขยายสิทธิตรวจรักษาวินิจฉัยโรคให้ผู้ประกันตน ว่า แม้สปส.จะระบุว่า ผู้ประกันตนสามารถตรวจรักษาโรคที่รพ.ตามสิทธิโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ปัญหาคือต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้น ไม่ได้มีชุดสิทธิประโยชน์แบบบัตรทองที่จะเริ่มให้สิทธิตรวจเชื้อไวรัสเอดส์ด้วยวิธีสะกิดเนื้อ ในวันที่ 1 ต.ค. 2562 โดยทางกองวินิจฉัยจะเข้าหารือกับสปส.อีกครั้ง</p>	-
ข่าวสด	<p><b>คำแนะนำเลือกร้านนวด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงข่าวที่มีผู้ใช้บริการนวดเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยในร้านนวดที่ไม่ใช่คลินิกแพทย์แผนไทยจนได้รับบาดเจ็บเป็นอัมพาตหรือพิการ ว่า การนวดเพื่อรักษาโรค เป็นการรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องทำในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล ส่วนผู้ให้การรักษาจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากสภาการแพทย์แผนไทย ดังนั้น ต้องพิจารณาเลือกรับบริการให้เหมาะสม หากจะนวดเพื่อบำบัดรักษาโรค ให้เลือกรับบริการจากสถานพยาบาลด้านแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ทั้งบัตรทองหรือประกันสังคม แต่หากต้องการนวดเพื่อสุขภาพหรือผ่อนคลายรวมทั้งนวดเพื่อเสริมความงาม ให้เลือกรับบริการจากร้านนวดที่ได้รับใบอนุญาตจาก สธ. โดยสังเกตจากสติ๊กเกอร์มาตรฐานของกรมฯ ตามประเภทกิจการ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p>	-
มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ	<p><b>การฆ่าตัวตายในวัยทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงข่าวเด็กนักเรียนชั้น ม.4 ตกจากอาคารเรียน ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ปราจีนบุรี โดยระบุว่าเด็กเครียดและมีอาการซึมเศร้า ว่า แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคือการซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นสามารถป้องกันได้โดยใช้หลักการปฐมพยาบาลทางใจ 3 ส.ให้เพื่อน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกัน ได้แก่ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง และย้ำว่า การฆ่าตัวตายเกิดได้จากหลายสาเหตุ สื่อไม่</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คมชัดลึก เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>ควรด่วนสรุป -เสนอข่าว นพ.ฉัตรกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์การฆ่าตัวตายในคนอายุ 20-24 ปี สูงขึ้นเป็น 6 ต่อแสนประชากร ดังนั้น ช่วงวัยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นต้องเฝ้าระวังที่สุด สาเหตุสำคัญมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัว คนใกล้ชิด ความน้อยใจ การถูกว่ากล่าว รongลงมา คือ เรื่องทางจิตเวช เช่น โรควิตกกังวล ไปโพลาร์ และการใช้สารเสพติด คนใกล้ชิดต้องหมั่นดูแลจิตใจซึ่งกันและกัน พุดคุยซักถาม รับฟัง ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา ให้คลายจากความเครียด ความกังวล โดยเฉพาะผู้มีประวัติเคยทำร้ายตนเองมาก่อนต้องคอยดูแลใกล้ชิด ช่วยเหลือประคับประคองจิตใจ หรือพาไปปรึกษากับแพทย์</p>	
<p>มติชน สยามรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ Thestandard เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ ThaiPBS สวท. สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>คีเลชั่นบำบัด</b> -เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุ การทำคีเลชั่นบำบัดที่ได้รับการยอมรับ คือ การขับสารพิษโลหะหนักออกจากร่างกาย แต่ยังไม่มีความหลักฐานยืนยันได้แน่ชัดว่าสามารถลดริ้วรอย ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง หรือสามารถรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ได้ ปัจจุบันใช้สำหรับผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคพิษโลหะหนักเท่านั้น และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ประชาชนต้องพิจารณาให้รอบด้านก่อนรับบริการคีเลชั่นบำบัด และหากสถานพยาบาลเอกชนใดอวดอ้างว่าสามารถทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง หรือรักษาโรคเบาหวาน ความดัน ฯลฯ ถือว่าโฆษณาเกินจริง มีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ มีโทษทั้งจำและปรับ</p>	-
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>โรคมือ เท้า ปาก</b> -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคมือ เท้า ปาก มักพบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ พบได้ประปรายในเด็กโต โดยเฉพาะเด็กที่อยู่รวมกันแออัด โรคนี้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีและจะพบเพิ่มขึ้นในฤดูฝน ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสในลำไส้เข้าสู่ปากจากการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก น้ำตุ่มพองและแผลของผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังเกิดจากการไอจามรดกัน นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ปกครองสามารถดูแลได้โดย 1.รักษาความสะอาด ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร 2.หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน 3.ตัดเล็บเด็กให้สั้น ป้องกันการเกา 4.ไม่ควรนำเด็กไปในสถานที่แออัด 5.หากเด็กเป็นโรคนี้ไม่ควรไปโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็ก</p>	-
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>มติชน เว็บไซต์</p>	<p><b>นักท่องเที่ยวออสเตรเลียติดเชื้อจากอาหารไทย</b> -เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สธ. เผยว่า ได้ร่วมกับสสจ.ภูเก็ตส่งทีมเคลื่อนที่เร็วสอบสวนโรคกรณีชาวต่างชาติอ้างว่าติดเชื้ออะมีบามาจากการกินผัดไทยใน จ.ภูเก็ต โดยลงพื้นที่ร้านผัดไทยและบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่า รพ.ทั้งหมดในภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยด้วยเชื้อโอดอนตามีบา ฟราจิลิส และโรคจากเชื้อนี้มีโอกาสพักตัวหลายวัน อาจเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยกินอาหารชนิดอื่นร่วมด้วยแล้วติดเชื้อจากที่อื่นหรือไม่ ซึ่งการสืบสวนถึงอาหารที่ชาวต่างชาติเคยกินในช่วงนั้นเป็นเรื่องยากเพราะเวลาผ่านไปนานแล้ว และอาจได้ข้อมูลไม่ตรงเนื่องจากผู้ป่วยไปมาหลายที่ ในส่วนของประเทศไทยมีระบบป้องกันเชื้อจากอาหารทั้งโครงการอาหารปลอดภัย คลื่นฟูดกู๊ดเทสต์ โดยเฉพาะร้านที่ถูกกล่าวถึงเป็นร้านที่อยู่ในย่านที่ค่อนข้างมีความสะอาดปลอดภัย และนักท่องเที่ยวส่วนมากระบุว่าที่นี่เป็นย่านสะอาด ด้าน รศ.องอาจ มหิทธิกร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล กล่าวว่า ปกติเชื้อปรสิต โอดอนตามีบา ฟราจิลิส สามารถเจอได้ทุกพื้นที่ทั่วโลก แต่ไม่อยู่ในอาหารปรุงสุกแน่นอนเพราะความร้อนเพียง 60 องศาเซลเซียสเชื้อก็ตายแล้ว การระบุว่าเจอเชื้อในผัดไทยแทบเป็นไปไม่ได้ หากมีจริงก็อาจอยู่ในเครื่องเคียงผักแฉิมมากกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถพบเชื้อได้ในหนู หมู หากมีการสัมผัสสัตว์เหล่านี้ต้องล้างมือ การมีเชื้ออยู่ในร่างกายถึง 2 ปี เป็นไปได้ยากเพราะหากเชื้ออยู่ในร่างกายที่แข็งแรง ขับถ่ายออกประมาณ 1 สัปดาห์เชื้อก็หมดแล้ว -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ผัดไทยผ่านการปรุงด้วยความร้อน</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เชียงใหม่นิวส์ กรมประชาสัมพันธ์  เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ	มากกว่า 80 องศาเซลเซียส สามารถฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ได้ แต่อาจจะมีวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงปนเปื้อนได้ เช่น ถั่วอกดิบ ใบกุยช่าย หัวปลี ผักสดอื่นๆ เป็นต้น สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือสุขลักษณะของการปรุงประกอบอาหาร ต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ล้างวัตถุดิบและปรุงด้วยความร้อนให้สุกทั่วถึง ใส่ในภาชนะที่สะอาด ไม่ใช้มือหยิบจับโดยตรง ล้างมือก่อนปรุงอาหาร -เสนอว่า ในฐานะประเทศต้นตำรับเมนูอาหารยอดนิยมต้องทำความจริงให้ปรากฏ มิให้กระทบต่อนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และโครงการอาหารปลอดภัย	
ช่อง 3	<b>ร้องเรียนรพ.เบตงทำงานช้า</b> -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีมีผู้โพสต์ร้องเรียนรพ.เบตง จ.ยะลา ให้ผู้ป่วยนั่งวีลแชร์รอตรวจตามคิวจนความดันตก หัวใจหยุดเต้น สุดท้ายเสียชีวิต ว่า เบื้องต้นได้ให้ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 12 เร่งตรวจสอบข้อมูลโดยด่วน ได้เน้นย้ำให้ทุกรพ.เน้นการบริการ การคำนึงถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม จะให้ความสำคัญกับทั้งสองฝ่าย โดยขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน	-
ไทยรัฐ	<b>รพ.สต.-สสอ.ดีเด่น</b> -เสนอข่าว นายวิรัตน์ รัชพันธ์ รองผวจ.นครศรีธรรมราช และ นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือก รพ.สต./สสอ.ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแนวทางการประกวด คือ ประหยัดและเรียบง่าย	-
ไทยรัฐ	<b>สมุนไพรมันชน</b> -เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล กล่าวว่า สธ.และภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรมันชน โดยมุ่งเน้นเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัย เพื่อให้สมุนไพรมันชนเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มรายได้ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการพึ่งพาตนเองและรวมกลุ่มกันอย่างมีพลัง โดยมีบริษัทประชารัฐฯ สนับสนุนพันธุ์มันชน คณะเภสัชศาสตร์ มอ. และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูลสนับสนุนวิทยาการ	-



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch